

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỖI HỢP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND.NV
V/v học tập tác phẩm
“Dân vận” của Bác Hồ

Quỳ Hợp, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chương trình số 03/CTr-BCĐ.UBND ngày 08/01/2024 của Ban chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền huyện huyện.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2024 và 75 năm tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ (15/10/1949-15/10/2024). Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận huyện yêu cầu:

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo học tập tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị về chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác dân vận. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với chủ đề thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” và Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt Chỉ thị 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Thời gian tổ chức học tập từ ngày 01/10/2024 đến ngày 15/10/2024.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc các nội dung trên. Sau đợt học tập báo cáo kết quả về phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện) đồng thời gửi báo cáo cho Ban Dân vận Huyện ủy để theo dõi.

(Gửi kèm theo Công văn tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ).

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);
- Ban Dân vận T.U (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Dân vận H.U;
- Thành viên BCD;
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- Các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Tùng

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z (ngày 15 tháng 10 năm 1949) nhưng những tâm tư, tình cảm vừa tâm huyết, lại vừa mang tính giáo dục sâu sắc đó của Người cho đến hôm nay như vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay những lời dạy đó của Bác càng trở thành những bài học có tính sống còn trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trong mỗi hoạt động của chính quyền và từng việc làm cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.

Mở đầu bài viết Hồ Chủ tịch đã viết rất ngắn gọn “**NUỐC TA LÀ NUỐC DÂN CHỦ**”, đã tóm tắt nêu lên bản chất của Nhà nước Việt Nam mới là: Nhà nước của dân; bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn đều của dân; công việc đổi mới và sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là trách nhiệm và công việc của dân; chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến xã đều do dân cử ra, tổ chức nên; tất cả quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Đây chính là cơ sở, tiền đề có tính chất quyết định trong công tác Dân vận. Chính từ quan điểm này, mà từ khi Nhà nước Việt Nam ra đời, chúng ta luôn nhận thấy mọi vấn đề quan trọng của quốc gia từ Trung ương đến địa phương của Nhà nước ta đều đặt nhân dân lên hàng đầu.

Người rất coi trọng công tác Dân vận, theo Người công tác Dân vận là công tác vô cùng quan trọng quyết định tới vận mệnh của dân tộc, quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong bài báo Người viết: *“Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì nhân dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.”* Đây chính là tiền đề về công tác Dân vận, quyết định cách thức, mục đích làm công tác Dân vận của Đảng ta.

Trong bài báo Người cũng đã đặt ra vấn đề *“Dân vận là gì?”*. Hiểu như thế nào là “Dân vận”. Theo Người *“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”*. Theo quan điểm của Người, nhiệm vụ của công tác dân vận đó là vận động mọi người mang toàn bộ: *“Lực lượng của mỗi người dân”* – lực lượng của mỗi người dân ở đây có thể là của cải, vật chất, hay thậm chí là cả sức lực, tính mạng.

Trong bài báo Người đã chỉ ra 4 bước quan trọng, nhất thiết phải làm trong công tác Dân vận, đó là:

1. *Phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.*

2. *Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.*

3. *Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.*

4. *Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.*

Công tác Dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Tại bài báo, Người chỉ rõ: tất cả cán bộ chính quyền, đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận và phải “*Cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn...*”

Để công tác Dân vận thực sự đem lại hiệu quả, phục vụ sự nghiệp cách mạng, Người đã chỉ rõ những người phụ trách dân vận phải “*óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói xuông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh*”, họ phải thật thà nhúng tay vào việc, và rõ ràng khi người cán bộ, đảng viên làm được như thế thì qua đó nắm được ý nguyện chính đáng của nhân dân để phản ánh với cơ quan, đoàn thể, tổ chức Đảng, từ đó xây dựng thành chủ trương, đường lối để lãnh đạo quần chúng, lãnh đạo nhân dân. Người cũng nhắc nhở khuyết điểm của nhiều nơi đã mắc sai lầm rất to, rất có hại, đó là “*xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận*”.

Cuối bài báo, Người kết luận: “*Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công*”. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng để có được thành công lớn thì phải có sự đoàn kết một lòng, muốn có sự đoàn kết một lòng trong nhân dân thì phải có công tác Dân vận tốt. Nếu như tập hợp được sức mạnh của nhân dân thì việc gì cũng thành công.

Bài báo “**Dân vận**” chỉ hơn 600 chữ của **Chủ tịch Hồ Chí Minh** viết cách đây 64 năm, nhưng đã đề cập những vấn đề rất căn bản, cấp thiết của công tác Dân vận. Nội dung bài báo đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thực sự là một bài học lớn về triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay./.